



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้เปิดประชุมรับทราบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๒		



(ภาพแรก) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายยู อินแท เลขาธิการรัฐสภาเกาหลีใต้ (คนที่สองจากซ้าย) และนายฮันกงชิก (คนที่สองจากขวา) ร่วมกันเปิดแผ่นป้ายห้องทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์การอภิปรายผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(ภาพที่ ๒) คณะกรรมการการเมืองรัฐสภาเกาหลีใต้ ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงข้อมูล

รัฐสภาเกาหลีใต้เปิดประชุมรับทราบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาในการประชุม ๒๐ วัน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๑๓ หน่วยงาน ในจำนวนนี้มีหน่วยงานที่ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการจำนวน ๖๖๘ และมีอีกจำนวน ๔๕ หน่วยงาน ต้องชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายยู อินแท เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นประธานเปิดแผ่นป้ายห้องทำงานติดตามสถานการณ์การอภิปรายรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินประจำปีของฝ่ายบริหารที่มีรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงผลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งห้องทำงานดังกล่าวเป็นสถานที่สำหรับติดต่อประสานงาน และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายผลการดำเนินงานของรัฐบาล นอกจากนี้ สำนักงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายแก่สมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมการ ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๒ รายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางสถิติในประเด็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมแจกจ่ายให้แก่สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการทั้ง ๑๖ คณะ รวมทั้งสื่อมวลชนประจำรัฐสภา

ที่มาของข่าว:	https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ